



# ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร  
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 24/2545

## เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน วันที่ 22 กรกฎาคม 2545

นายบัณฑิต นิจถาวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงถึง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันนี้ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มในระยะต่อไป เพื่อกำหนดแนวนโยบายการเงินที่เหมาะสม โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

1. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จากข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุด มีความเห็นว่า ภาวะเศรษฐกิจแสดงการขยายตัวต่อเนื่องทั้งทางด้านการผลิตและการใช้จ่ายในประเทศ และเริ่มมีสัญญาณที่แสดงความเข้มแข็งมากขึ้น เมื่อพิจารณาจากการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่การขยายตัวมีการกระจายตัวมากขึ้น ตัวเลขการว่างงานที่เริ่มลดลง และผลประกอบการของธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้น

2. สำหรับเสถียรภาพต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง ในขณะที่หนี้ต่างประเทศลดลงต่อเนื่อง สำหรับการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. นั้น คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การปรับตัวเป็นผลทั้งจากปัจจัยในต่างประเทศและการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยที่ผ่านมามีค่าเงินบาทได้ปรับตัวตามภาวะตลาดเป็นสำคัญ ในทิศทางเดียวกับค่าเงินของประเทศอื่นในภูมิภาค

3. ในส่วนของเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ อัตราเงินเฟ้อวัดจากดัชนีราคาสินค้าทั่วไปและดัชนีราคาสินค้าพื้นฐานอยู่ในระดับต่ำ โดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ในไตรมาสที่ 1 และเฉลี่ยร้อยละ 0.4 ในไตรมาสที่ 2 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานใน 8 ไตรมาสข้างหน้ายังคงอยู่ในเกณฑ์ต่ำและอยู่ภายในเป้าหมายที่ร้อยละ 0-3.5

4. คณะกรรมการฯ เห็นว่า การปรับตัวของเศรษฐกิจที่มีความต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ จะเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีและในปีต่อไป แต่คณะกรรมการฯ ก็ตระหนักว่า ปัจจุบันความเสี่ยงทางด้านต่างประเทศมีมากขึ้นกว่าที่ประเมินไว้เดิม โดยเฉพาะความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์โลก และความไม่แน่นอนในตลาดน้ำมันโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและการส่งออกของไทย ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นว่า นโยบายการเงินยังควรอยู่ใน

ทิศทางที่เอื้อต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจต่อไป และมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วันไว้ที่ร้อยละ 2 ต่อปี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

22 กรกฎาคม 2545